



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๗๖๐๖

วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย/รองอธิการบดี (อาจารย์รชฎ เทวีโรจน์)/

รองอธิการบดี (อาจารย์อภิชาติ สอนคำทอง)/รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร

ศิริโกคาจิก)/รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลี่ยน บัวจุม)/

ผู้อำนวยการสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย/ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่/ผู้อำนวยการกองแผนงาน/เลขาธิการคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทย์

สืบเนื่องจาก ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้มีพระประสงค์ให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดตั้งคณะสัตวแพทย์ และมหาวิทยาลัยได้รับการอนุมัติโดยหลักการจากสภามหาวิทยาลัย และ อยู่ระหว่างการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว เมื่อคราวเสด็จพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ ๑๘-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ พระองค์ได้ติดตามในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งได้ให้มหาวิทยาลัยช่วยเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัข ทั้งนี้เนื่องจากมีพระราชดำริอยากให้ประเทศไทยปลอดจากเชื้อพิษสุนัขบ้าให้ได้ ทรงมีพระราชวินิจฉัยให้มีการตั้งศูนย์พักพิงสุนัขในกลุ่มจังหวัดแบบครบวงจรและดูแลอย่างถูกวิธี เบื้องต้นได้มีกำหนดให้ตั้งศูนย์พักพิงสุนัขขึ้นที่ จ.นครราชสีมา อุดรธานี กรุงเทพฯ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และเชียงใหม่ ก่อนขยายให้ครบตามกลุ่มจังหวัด โดยพระองค์ท่านจะเป็นองค์ประธานในการออกหน่วยร่วมกับคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อไปดูแลสัตว์เหล่านั้น และในการดำเนินการดังกล่าวมีคณะกรรมการดำเนินการตามเอกสารที่แนบ

เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในจังหวัดที่นำร่องในการจัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขในแบบครบวงจรและดูแลอย่างถูกวิธี ในขณะนี้จังหวัดกำลังพิจารณาหาพื้นที่ในการจัดตั้งศูนย์พักพิงและวางแผนในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะการขอจัดสรรงบประมาณในการจัดตั้ง ทั้งนี้คณะกรรมการดำเนินการเห็นว่า การจัดตั้งศูนย์พักพิงฯ แบบครบวงจรและดูแลอย่างถูกวิธี นั้นจะมีโรงพยาบาลสัตว์เล็ก (ซึ่งในปัจจุบัน จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการไปแล้ว จังหวัดนครศรีธรรมราชใช้พื้นที่ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) ในระยะยาวศูนย์ ดังกล่าวสามารถเชื่อมโยงกับคณะสัตวแพทย์ ได้โดยจะเป็นที่สถานเรียนรู้ วิจัย และฝึกงานของนักศึกษาได้ดี

ดังนั้นในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ จังหวัดจึงได้มาสำรวจพื้นที่ในบริเวณ ๙๐๗ ไร่ ในเบื้องต้นก่อน ซึ่งพื้นที่บริเวณดังกล่าว ประมาณ ๓๐ ไร่ เป็นพื้นที่ของกรมชลประทานส่วนหนึ่ง และ ๙๐๗ ไร่ อย่างไรก็ตามเพื่อให้ได้ทราบข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนการดำเนินการขั้นต่อไป นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสุรเดช สมิเปรม ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ และ ดร.สมพร พรวิเศษศิริกุล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กชพร ศิริโกศาภิจ) รองอธิการบดี (อาจารย์ รชฏ เชื้อวิโรจน์) รองอธิการบดี (อาจารย์อภิชาติ สอนคำทอง) และ รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พาวิณ มะโนชัย) ได้ประชุมหารือเพื่อให้ทราบข้อจำกัดในพื้นที่ ๙๐๗ ไร่ ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ป่าสงวน และการบริหารจัดการ ของศูนย์พักพิงฯ

ผลจากการหารือในเบื้องต้น ได้รับทราบข้อมูลจากทางจังหวัดว่า การบริหารจัดการ ทั้งหมด ไม่ว่าจะในเบื้องต้น และการดูแลระยะยาวจะอยู่ภายใต้จังหวัดเชียงใหม่ ปศุสัตว์จังหวัด และท้องถิ่น เป็นเจ้าภาพหลัก รวมทั้งการดำเนินการเรื่องการขอใช้พื้นที่ งบประมาณในการจัดตั้งศูนย์ และการบริหารจัดการในภาพรวมทั้งหมด อย่างไรก็ตามทางจังหวัดได้แจ้งว่า การดำเนินการจะมีขั้นตอน และรายละเอียดในหลายส่วนที่ต้องหารือต่อไป ในส่วนที่จังหวัดต้องเร่งการดำเนินการในเบื้องต้นคือ พื้นที่ที่จะใช้ในการดำเนินการ เพื่อให้ทางจังหวัดจะเริ่มของบประมาณในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งต้อง ดำเนินการโดยเร่งด่วน ทั้งนี้ได้แจ้งทางจังหวัดให้ทราบว่า ในส่วนของมหาวิทยาลัยนั้น การดำเนินงาน ดังกล่าว จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยก่อน

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. สิ่งที่มีมหาวิทยาลัยควรเร่งดำเนินการ คือ

๑) กระบวนการที่ต้องขับเคลื่อนโดยเร็ว คือ การทำความเข้าใจระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ จังหวัดเชียงใหม่ โดยต้องมีแนวทางที่ชัดเจนว่าจะมีความร่วมมือกัน ระดับไหน อย่างไร

๒) มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ

๒. ควรเชื่อมโยงการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวง เกษตรฯ จังหวัดเชียงใหม่ กรมป่าไม้ องค์กรส่วนท้องถิ่น เป็นต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. รับทราบการขอใช้พื้นที่ในบริเวณ ๙๐๗ ไร่ และให้นำเสนอ
สภามหาวิทยาลัย ในวันอาทิตย์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เพื่อทราบในเบื้องต้น ทั้งนี้
หากมีความก้าวหน้าในการดำเนินงานจะเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

๒. เนื่องจากเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องการบริหารจัดการระยะยาว จึงต้องมี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในส่วนต่าง ๆ ได้แก่

๒.๑ ด้านพื้นที่ มอบหมายให้ กองอาคารและสถานที่ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก
และ สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบรอง

๒.๒ โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทย์ มอบหมายให้ คณะกรรมการโครงการ
จัดตั้งคณะสัตวแพทย์ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก

๒.๓ แผนการดำเนินงาน มอบหมายให้ รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ทองเลี่ยน บัวจุม) และผู้อำนวยการกองแผนงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกตากิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ